

Tỉnh Cao

Thọ Bọy

BÁNH SỌ SỌNG LỌI CHÚA - TỎI ẮN - NHAI VÀ NUỌT LỌI CHÚA (GIỀ-RÊ-MIA 15, 16)

Bài Đọ c I: (Năm I) Rm 4, 13. 16-18

"Mọ c đọ u tuyọt vọ ng, ông vọ n tin".

Trích thọ Thánh Phaolọ Tông đọ gọ i tín họ u Rọma.

Anh em thân mọ n, không phọ i nhọ lọ luọt mọ i có lọ i họ a ban cho Abraham hay dòng đọ i cọ a ông trọ nên kọ thọ a kọ thọ gian, nhọ ng là nhọ sọ công chính cọ a đọ c tin. Vì thọ , do đọ c tin, đọ c coi nhọ là theo ân sọ ng, lọ i họ a cho mọ i dòng đọ i đọ c vọ ng bọ n, không phọ i chọ cho kọ sinh bọ i lọ luọt, mà còn cho kọ sinh bọ i đọ c tin cọ a Abraham, tọ phọ cọ a mọ i ngọ i chúng ta, nhọ có lọ i chép rọ ng: "Ta đã đọ t ngọ i làm cha nhiọ u dân tọ c". (Ông là cha chúng ta) trọ c mọ t Thiên Chúa, Đọ ng ông đã tin, Đọ ng cho kọ chọ t sọ ng lọ i, và kêu gọ i cái không có nhọ có. Mọ c đọ u tuyọt vọ ng, ông vọ n tin rọ ng mình sọ trọ thành cha nhiọ u dân tọ c, nhọ có lọ i đã phán vọ i ông rọ ng: "Dòng đọ i ngọ i sọ nhọ thọ".

Đó là lọ i Chúa.

Đáp Ca: Tv 104, 6-7. 8-9. 42-43

Đáp: Tọ i muôn đọ i Chúa vọ n nhọ lọ i minh ọ c (c. 8a).

Xin chào: 1) Hãy miêu tả Abraham là tôi tớ của Ngài, hãy con cháu Giacóp, nhưng ngài đã c
Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp c
địa cầu. - Đáp.

2) Tôi muôn đi Ngài và như tôi mình tôi, tôi hũa mà Ngài đã an bài tôi muôn thũa, tôi mình
của Ngài đã ký cùng Abraham, tôi thũa a Ngài đã thũa với Isaac. - Đáp.

3) Vì Ngài đã như tôi thánh thiện của Ngài, tôi Ngài đã ban bũa cùng Abraham là tôi tớ Ngài. Ngài
đã địa dân tôi c Ngài ra đi trong niềm vui và, địa như ngài k Ngài kén chọn ra đi trong tình hũa
hoan. - Đáp.

Alleluia: Dt 4, 12

**Alleluia, alleluia! - Tôi Thiên Chúa là tôi hũa ng sũa, linh nghiũa, phân rũa tũa tũa ng và ý
muũa n của tâm hũa n. - Alleluia.**

Phúc Âm: Lc 12, 8-12

"Trong giờ này, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thũa nào".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

***Khi này, Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: "Hãy ai xin như thũa y trũa c mũa t ngũa i
đi, thì Con Ngũa i cũng sẽ xin như nó trũa c mũa t các thiên thũa n của Thiên Chúa; nhưng
ai chũa i bũa Thũa y trũa c mũa t ngũa i đi, thì sẽ bũa chũa i bũa trũa c mũa t thiên thũa n của Thiên
Chúa. Và hũa kũa nào nói phũa mũa đũa n Con Ngũa i, thì nó sẽ đũa c tha. Nhưng kũa nào nói phũa m
thũa ng đũa n Thánh Thần, thì sẽ không đũa c tha.***

"Khi ngài đi u các con vào các hời đờng, đờn trờc mọt vua quan và chính quyẹn, các con chờ lo lờng phờ i thờ a làm sao, hay phờ i nói thờ nào, vì trong gờ y, Thánh Thờ n sỏ dờ y các con phờ i nói thờ nào".

Đó là lờ i Chúa.

Â